



DIOCESE OF FORT WORTH THE BISHOP'S OFFICE



Ngày 31 Tháng 10, 2024

Các Bạn rất thân mến trong Đức Kitô,

Trong vài tuần qua, tôi đã nhận được một số thắc mắc liên quan đến tình trạng giáo hội của Hiệp hội Thánh Piô X (SSPX) và khả năng nhận các bí tích trong các nhà thờ, nhà nguyện SSPX và từ các giáo sĩ SSPX. Làn sóng và sự chân thành của các thắc mắc gần đây đã thôi thúc tôi đưa ra thông điệp này với những câu trả lời ngắn gọn và rõ ràng cho những câu hỏi thường gặp về vấn đề phức tạp này.

1. Các giám mục và linh mục của SSPX có hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo không?

Không. Mặc dù SSPX không ly khai chính thức với Giáo hội Công giáo, nhưng họ cũng không có sự hiệp thông hoàn toàn hoặc có vị thế tốt với Giáo hội Công giáo. Ví dụ, SSPX không chấp nhận giáo huấn đích thực của Vatican II bao gồm những cải cách đích thực của Phụng vụ, giáo huấn về tự do tôn giáo đối với người Công giáo và anh em ly khai của chúng ta theo truyền thống Tin lành, cũng như việc phủ nhận sự đổ lỗi được đánh giá đối với người Do Thái đưa tới cái chết của Chúa Giêsu Kitô, như tất cả được giảng dạy bởi Vatican II và những giáo huấn tiếp theo của Tòa thánh kể từ Vatican II.

2. Các giám mục và linh mục có thi hành thừa tác vụ hợp pháp trong Giáo hội Công giáo không?

Không. Mặc dù các giám mục và linh mục của SSPX cử hành các bí tích hợp lệ nhưng họ làm như vậy một cách bất hợp pháp. Liên kết với SSPX một cách có chủ ý và chính thức là liên kết với một mối quan hệ bất hợp pháp và bất hợp pháp với Giáo hội Công giáo, hệ thống cấp bậc và giáo huấn của Giáo hội Công giáo. Việc cử hành bí tích một cách hợp lệ nhưng bất hợp pháp sẽ gây ra sự bất hòa và không thúc đẩy sự hiệp thông trong Giáo hội. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã tóm tắt điều này một cách tuyệt vời vào năm 2009,

“Chừng nào Hiệp hội Thánh Piô X chưa có tư cách giáo luật trong Giáo hội, thì các thừa tác viên của Hiệp hội không thực hiện các mục vụ hợp pháp trong Giáo hội... Để làm rõ điều này một lần nữa: cho đến khi các vấn đề giáo lý được làm rõ, Hiệp hội không có địa vị giáo luật trong Giáo hội, và các thừa tác viên của Giáo hội – mặc dù họ đã được thoát khỏi hình phạt và tuyệt thông của Giáo hội – không thực hiện bất kỳ mục vụ nào trong Giáo hội một cách hợp pháp”.

3. Vì các bí tích do các giám mục và linh mục SSPX cử hành đều có hiệu lực, tại sao người Công giáo không thể lãnh nhận chúng?

Vì những lý do được liệt kê ở trên, nếu một người Công giáo có thể nhận các bí tích tại

THE CATHOLIC CENTER

800 West Loop 820 South • Fort Worth, TX 76108 • (817) 560-3300 • Fax (817) 244-8839 • fwdioc.org
officeofthebishop@fwdioc.org



DIOCESE OF FORT WORTH THE BISHOP'S OFFICE



nhà thờ Công giáo từ các giáo sĩ có uy tín tốt, thì không có lý do gì để tham dự và nhận các bí tích tại nhà thờ hoặc nhà nguyện SSPX một cách bất hợp pháp từ một linh mục không có năng quyền và không có năng lực hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Một ngoại lệ đáng chú ý là nhận các Bí tích Hòa Giải, Xức dầu Bệnh nhân và của ăn đàng khi có nguy cơ tử vong nếu không có sẵn linh mục nào có tư cách chức năng tốt. Không có lý do nào có thể chấp nhận được trong Giáo phận Fort Worth để một người Công giáo tìm đến Thánh lễ SSPX hoặc các bí tích vì sự gẫn gũi và sẵn có của rất nhiều nhà thờ trong Giáo phận Fort Worth. Ngay cả khi một người Công giáo bày tỏ lợi ích tinh thần được nhận thấy trong việc cử hành Thánh lễ Latinh truyền thống và các bí tích khác được cử hành theo Sách lễ năm 1962, thì người Công giáo vẫn có thể làm như vậy thông qua thừa tác vụ của các linh mục thuộc Huynh đệ đoàn Thánh Phêrô (FSSP) tại Nhà thờ Công giáo Saint Benedict ở Fort Worth. Không cần thiết, đặc biệt là vì tò mò, để tham dự Thánh lễ SSPX tại một nhà nguyện hoặc nhà thờ trong địa phận của Giáo phận Fort Worth.

Để kết luận, tôi xin anh chị em cùng với tôi làm mới lại qua lời cầu nguyện nhiệt thành sự hiệp thông đích thực mà chúng ta đã có được cùng với Đức Thánh Cha và các thành viên của tất cả các giáo hội địa phương và các giám mục của họ, những người được hiệp thông trọn vẹn với ngài trong chức vụ của ngài là Đại diện Chúa Kitô và Giám Mục Rôma. Chúng ta hãy nhớ lại những lời của Thánh Luca được ghi lại trong Sách Công vụ Tông đồ mô tả sự hiệp thông trọn vẹn mà Giáo hội được hưởng: “Họ chuyên tâm theo lời dạy và tình hiệp thông của các tông đồ, việc bẻ bánh và cầu nguyện”. Chúng ta hãy cầu nguyện để tất cả chúng ta trong Giáo phận Fort Worth có thể đồng hành với giáo huấn đích thực và đúng đắn này khi chúng ta cầu nguyện cho sự đoàn tụ của tất cả các Kitô hữu. Với những lời cầu nguyện và mọi lời chúc tốt đẹp dành cho bạn, tôi mãi nhớ các bạn luôn.

Trân trọng trong Đức Kitô,

+ Michael F. Olson

Michael F. Olson, STD, MA
Giám Mục Giáo Phận Fort Worth

THE CATHOLIC CENTER

800 West Loop 820 South • Fort Worth, TX 76108 • (817) 560-3300 • Fax (817) 244-8839 • fwdioc.org
officeofthebishop@fwdioc.org